
sþ. 549. Fyrirspurn [253. mál]
til fjármálaráðherra um vörugjald á búrnet til loðdýraræktar.

Frá Hjörleifi Guttormssyni.

1. Hvað veldur því að lagt hefur verið 17,5% vörugjald á búrnet til loðdýraræktar?
2. Er að vænta tillögu frá ríkisstjórninni um að fella þessa gjaldtöku niður?


